

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา
ทำไร่ ไร่รับจ้างทั่วไป รับราชการและอื่น ๆ

สถานศึกษาในพื้นที่

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล มี
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 8 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 4 ศูนย์

งานสืบสานประเพณีขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลคำ
ไหลได้จัดกิจกรรมงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่งจุลการซึ่งเป็น
การรักษาประเพณีของไทยและเป็นการเชิญชวนเที่ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยวของตำบลคำไหล คือแห่งจุลการ

แหล่งท่องเที่ยว



แหล่งท่องเที่ยวในตำบลคำไหล ได้แก่ แห่งจุลการ มีลักษณะเป็น
แก่งที่มีโขดหิน ขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดปี มีฝายเก็บกักน้ำ
ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวจะมีความงดงามมาก แห่งจุลการนี้
เป็นแก่งที่มีโขดหิน สวยงามกัน ลำห้วยตุงสูง ตั้งอยู่หมู่บ้านจุ
การ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี การ
เดินทางสะดวกมาก ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 12 กม.

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล มีเนื้อที่ 140 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 87,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
ตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองแสงใหญ่และตำบลห้วยยาง
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วน ปนทรายกักเก็บน้ำไม่ค่อยดีแหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
มี 5 สาย คือ ลำห้วยตุงสูง ลำห้วยหมาก ลำห้วยหมากน้อย ลำ
ห้วยสูบ และลำห้วยจันทัย

การแบ่งเขตการปกครอง

ปัจจุบันตำบลคำไหลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน
มีประชากรทั้งสิ้น 9,797 คน แยกเป็นชาย 4,939 คน
หญิง 4,858 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 69.9 คน /ตารางกิโลเมตร

จัดทำโดย นายกิตติโรจน์ ดวงบุตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์



องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

www.khamlai.go.th

Facebook: อปต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
Page: งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

โทร. 045-251704



นายทวี ราสุวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

โทร 089-585 5973



คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

1.นายทวี ราชสุวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

2.นายสมักร บุญเหล่า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

3.นางสาวยศสินี ศรีบุระ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

4.พ.ต.ท.ป้าฉวีรัตน์ ลำสัน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

ยุคประวัติศาสตร์

ตำบลคำไหลเดิมเป็นอาณาเขตเมืองสุวรรณวาริซึ่งเป็นเมืองๆหนึ่งที่อยู่ในเขตประเทศลาวมีพระราชพงษ์เป็นผู้ครองเมืองในสมัยนั้นมีการทำศึกกับเมืองต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อครองเมืองในที่สุดพระราชพงษ์สิ้นพระชนม์(ไม่มีข้อมูลการสิ้นพระชนม์)เมืองสุวรรณวาริก็สิ้นความเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองร้าง(ไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัดถึงความเป็มาหลังการสิ้นสุดของเมื่อสุวรรณวาริ)อาณาเขตเมืองสุวรรณวาริที่ยังมีหลักฐานสนับสนุนในปัจจุบัน คือ อาณาเขตป่าสุวรรณวาริในเขตหมู่บ้านหนองเข็อก บ้านคำบอน บ้านนาห้วยแดง และบ้านดอนช้างในปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

เดิมตำบลคำไหลขึ้นต่ออำเภอสุวรรณวาริ(อำเภอโขงเจียม) เมื่อพ.ศ.2514 ได้แยกออกจากอำเภอโขงเจียมเป็นอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2537 มีการจัดตั้งสภาตำบลคำไหล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมากน้อยหมู่ที่ 7 ตำบลคำไหล อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2537 และมีเหตุบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 โดยมีนายสวน โทธิศรีซึ่งดำรงตำแหน่ง กำนันตำบล คำไหลในสมัยนั้นเป็นประธานกรรมการบริหาร ต่อมาในปี พ.ศ.2540-2544 นายสวน โทธิศรีเป็นประธานกรรมการบริหาร สภาตำบลคำไหลยกฐานะเป็น องค์ การ บริ หาร ส่วน ตำบล ประ ชา น คณะ กรรมการบริหารมาจากการคัดเลือกของสภา โดยมี

นายทองพูล พันธุ์โคตร ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหลและในปี พ.ศ.2548 นายทองพูล พันธุ์โคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหลในสมัยนั้นได้ย้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมากน้อยหมู่ที่ 7 ออกมาก่อสร้างสำนักงานหลังใหม่ ติดถนนลาดยางสายตระการ-โขงเจียม หมายเลข 2134 เนื้อที่โดยประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะของบ้านศูนย์ (บ้านห้วยหมากเหนือในปัจจุบัน) หมู่ที่ 18 เนื่องจากเห็นว่าสถานที่เก่าคับแคบไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตได้และในปัจจุบันมีนายทวี ราชสุวรรณ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหลในปัจจุบัน

ทำเนียบคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายสวน โทธิศรี	ประกรกรมการบริหาร	พ.ศ.2537-2544	เป็นโดยตำแหน่ง กำนัน
2	นายทองพูล พันธุ์โคตร	ประกรกรมการบริหาร	พ.ศ.2545-2546	มาจากการคัดเลือกของสภา
3	นายทองพูล พันธุ์โคตร	นายกอบต.	พ.ศ.2547-2548	เปลี่ยนชื่อตำแหน่งตามระเบียบ
4	นายทองพูล พันธุ์โคตร	นายกอบต.	พ.ศ.2549-2551	มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
5	นายประเวทย์ สว่างแก้ว	นายกอบต.	พ.ศ.2552-2555	มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
6	นายโสมภกร ทิมทรัพย์	นายกอบต.	พ.ศ.2555-2564	มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
7	นายทวี ราชสุวรรณ	นายก อบต.	ปัจจุบัน	มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมากเหนือ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอศรีเมืองใหม่ ระยะทางห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่ ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 97 กิโลเมตร